

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันจันทร์ ที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย

รายนามสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายชูศักดิ์	ชัยหนู	ประธานสภาเทศบาล	ชูศักดิ์ ชัยหนู	
๒.	นายประดิษฐ์	ถิ่นแก้ว	รองประธานสภาเทศบาล	ประดิษฐ์ ถิ่นแก้ว	
๓.	นายประสิทธิ์	ยิ้มแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ประสิทธิ์ ยิ้มแก้ว	
๔.	นายวีระ	ทองคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	วีระ ทองคำ	
๕.	นายประดิษฐ์	ศรีเทียม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ประดิษฐ์ ศรีเทียม	
๖.	นายวัลลภ	ชัยขวัญ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	วัลลภ ชัยขวัญ	
๗.	นายสุภาพ	อินทร์จันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	สุภาพ อินทร์จันทร์	
๘.	นายชม	ทองราช	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ชม ทองราช	
๙.	นายสุรินทร์	สมบูรณ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	สุรินทร์ สมบูรณ์	
๑๐.	นายสุนทร	อินนุ้ย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	สุนทร อินนุ้ย	
๑๑.	นายยุทธนา	รัตนคีรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ยุทธนา รัตนคีรี	
๑๒.	นายวิรัตน์	สิงห์เนี้ยว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	วิรัตน์ สิงห์เนี้ยว	
๑๓.	นายสัมภาษณ์	เหน็บบัว	เลขานุการสภาเทศบาล	สัมภาษณ์ เหน็บบัว	

รายนามสมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายมานพ	ช่วยมณี	นายกเทศมนตรี	มานพ ช่วยมณี	
๒.	นายเกษม	พรหมเมฆ	รองนายกเทศมนตรี	เกษม พรหมเมฆ	
๓.	นายนรา	แก้วรักษ์	รองนายกเทศมนตรี	นรา แก้วรักษ์	
๔.	น.ส.ศิริโสภา	ชัยขวัญ	เลขานุการนายก	ศิริโสภา ชัยขวัญ	
๕.	นายชาญชัย	ยิ้มแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชาญชัย ยิ้มแก้ว	
๖.	นางวิจนา	รักนุ้ย	ผู้อำนวยการกองคลัง	วิจนา รักนุ้ย	
๗.	นางธณัชชา	อรุณจิตต์	นักพัฒนาชุมชน	ธณัชชา อรุณจิตต์	
๘.	น.ส.อัครีย์	สุวรรณมณี	นักจัดการงานทั่วไป	อัครีย์ สุวรรณมณี	

ลำดับที่	ชื่อ -	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๙	นายสมชาย	จิตรพรหม	เจ้าพนักงานประปา	สมชาย จิตรพรหม	
๑๐	น.ส.ภาวิณี	รัตนคีรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	ภาวิณี รัตนคีรี	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ขอเชิญสมาชิกสภาและผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนั่งประจำที่

เริ่มประชุม	เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา	๑.๑) อำเภอกำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดหัวเตย ตำบลดอนทราย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพัทลุง เวลา ๑๔.๐๐ น. แต่งกายชุดผ้าไทยสีเหลือง หรือชุดสุภาพสีเหลือง
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ประธานสภา	ตามที่เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลตำบลดอนทรายได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแล้ว และได้ส่งให้กับสมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูถ้อยคำและข้อความล่วงหน้าแล้ว เชิญเลขานุการสภา ได้แจ้งระเบียบข้อ กฎหมายให้แก่สภาฯ ได้รับทราบ
เลขานุการสภา	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ รายงานประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้นการแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ประธานสภา	ขอบคุณเลขานุการครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อความใดที่จะแก้ไข หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	รับรอง ๑๐ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ ญัตติร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตาม รายละเอียด)
ประธานสภา	ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
เลขานุการสภา	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔
	ข้อ ๕๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระ รวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน ผู้ที่จะประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด เดียวแล้ว การพิจารณาครั้งที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ
	ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
	ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติให้เสนอคำแปร ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
	การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้
	ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้ แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้
ประธานสภา	ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓
นายกเทศมนตรี	เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านครับ ด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนทราย ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล ดอนทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓.๓/๕๙๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ท้องถิ่นจัดทำเป็นเทศ บัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
	หลักการ ให้มีมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบล ดอนทราย เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์หรือ ปล่อยสัตว์


เหตุผล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ในท้องถิ่น เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์โดยพิจารณาเห็นว่าสัตว์เลี้ยงทุก ชนิดที่คนเรานำมาเลี้ยงในสถานที่ หรือแบบปล่อยอาจมีปัญหาต่อผู้เลี้ยงชุมชน และ สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย ซึ่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ กระทำได้โดยการตราเทศบัญญัติตำบลดอนทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อ สภาเทศบาลตำบลดอนทราย พิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

ประธานสภา	ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ขอให้ที่ประชุมได้เสนอว่าจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ สามารถ รวดเดียวหรือไม่ เชิญนายกเทศมนตรีครับ
นายกเทศมนตรี	ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทรายพิจารณาสามารถ รวด
ประธานสภา	ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ มีใครจะนำเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม ว่าจะอนุมัติให้พิจารณาสามารถ รวดหรือไม่
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภาเทศบาล	สรุปว่ามติที่ประชุมสภาได้อนุมัติให้พิจารณาร่างสามารถ รวด เมื่อสมาชิกได้อภิปรายกัน พอสมควรแก่เวลาแล้ว จะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระแรกหรือไม่ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	รับหลักการ ๑๐ เสียง ไม่รับหลักการ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภา	ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง โดยที่ประชุมสภาเทศบาล เป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยประธานสภาในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอให้ที่ ประชุมได้อภิปรายเสนอญัตติได้ต่อไปได้อภิปรายซักถามกันพอสมควรแก่เวลา ไม่มีสมาชิก ท่านใดเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงร่างเทศบัญญัติ ฯ แต่อย่างใด เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่ประชุมจะอภิปรายแล้ว ในวาระนี้ให้สภา ฯ พิจารณาว่าจะ เห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติตำบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง สัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม่ ผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิก ฯ ท่านใด พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติตำบลดอนทราย เรื่อง การ ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่สอง โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภา	เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่สอง และในวาระที่สาม ซึ่งการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายจึงขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม่ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภา	เมื่อมีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ จะจัดส่งร่างเทศบัญญัติ ฯ เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภา	มีสมาชิกสภา ท่านใดต้องการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ บ้างครับ เชิญนายนรา แก้วรักษ์ รองนายกเทศมนตรี ครับ
นายนรา แก้วรักษ์	เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมท่านครับ กระผมนายนรา แก้วรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย เนื่องจากปัญหาน้ำประปาของหมู่ที่ ๖ ที่มีปัญหาต่อเนื่องมายาวนาน ทางคณะผู้บริหารไม่ได้นั่งนอนใจ ลงแก้ปัญหาตลอดเวลา ทางแก้ไขที่ได้ก็คือต้องมีบ่อกักน้ำก่อนสูบขึ้นห่อถัง แต่ปัญหาอยู่ที่เราไม่มีที่ดินสำหรับทำบ่อกักน้ำตรงนี้ครับ
ประธานสภา	ขอบคุณรองนายกเทศมนตรีครับ เชิญเจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน ครับ
เจ้าพนักงานประปา	เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมท่านครับ สำหรับน้ำประปาของหมู่ที่ ๖ หากอยู่ในช่วงน้ำหลากน้ำขุ่นจริงครับซึ่งจะเป็นบางช่วงเท่านั้น สารส้มในห่อถังก็ไม่เคยขาด ในส่วนของหมู่ที่ ๕ สาเหตุที่น้ำประปาไม่ใสเนื่องจากผู้ดูแลไม่ได้เอาใจใส่ขาดการดูแล จากที่เข้าไปดูระบบการผลิตน้ำประปาปกติไม่ได้มีความเสียหายอะไรครับ
ประธานสภา	มีสมาชิกสภา ท่านใดจะนำเสนออีกไหมครับ หากไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุมครับ


(ลงชื่อ)
(นายชูศักดิ์ ช้ายหนู)
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย

(ลงชื่อ) 
(นายสัมพันธ์ เหน็บบัว)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนทราย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) 
(นายสุภาพ อินทร์จันทร์)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายวีระ ทองคำ)
กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายวัลลภ ช้ายขวัญ)
กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวอัชรีย์ สุวรรณmani)
กรรมการ